

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

## RBF – อาศัยดูจังหวะในการเข้าออก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มาที่ไป...** เรื่องของความเป็นจริงในตลาดหุ้น มีเรื่องเล่ามานานแล้วว่า จะมีส่วนน้อยที่จะประสบความสำเร็จ หรือ จะกล่าวได้ว่า 10 คน จะมีประมาณ 2 คน ที่จะรวย... ซึ่งในปัจจุบันนี้ ยังไม่รู้ตัวเลขแบบนี้ อยู่หรือไม่ เพราะในยุคปัจจุบัน เครื่องมือเครื่องมือต่างๆ มากมายที่จะช่วยให้ท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้น ได้ประสบความสำเร็จมากขึ้น... ไม่น่าจะครับ ตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปเป็น 5 ต่อ 5 แล้วก็เป็นไปได้นะครับ หรือง่าย ๆ ก็คือ มีคนได้ ก็จะมีคนเสีย... ที่เมื่อก่อน เป็นตัวเลขอย่างนั้น อาจเพราะเราเข้าไปรวมแจมหุ้นของรายใหญ่ที่เขาเข้าสิงในตัวนั้นอยู่ เรียกว่า 2 คน เป็นรายใหญ่ และ 8 คน เป็นรายย่อย สำหรับยุคนี้ ก็อย่างที่เห็นอเมกกล่าวเกริ่นๆ ไว้ในวันวานว่า มันจะต้องมีศิลป์ในการลงทุน ไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามที่ ใช้ศาสตร์อย่างเดียว อาจจะไม่พอ ต่อให้เป็นระบบ AI. ที่คิดว่าดีแล้วก็ตาม แต่สิ่งที่ AI. ทำไม่ได้จริง คือการคิดที่แตกต่าง AI. และศาสตร์ในการลงทุน จะเป็นการเอาตัวเลขต่างๆ ที่ผ่านมา ตัวเลขที่เกิดขึ้นแล้วเอามาทำอะไรในทางทฤษฎี เพื่อหาแนวโน้มในอนาคต จะเรียกง่ายๆ ว่า อาศัยดูจังหวะเข้าออกแบบนั้น ก็ได้นะ แต่ถ้าเกิดมีอะไรที่มันเปลี่ยนไป หรือ ผิดไปจากที่มันไม่เคยเกิดขึ้น หรือ บางอย่าง มันจะต้องมองให้ต่างจากคนอื่น ๆ นั้น เชื่อได้เลยว่า AI. ทำไม่ได้ดี หรือจะว่าทำได้แต่ก็มีโอกาสพลาด... ง่ายๆ ลองไปตั้ง AI. หรือ Robot Trade ดู ถ้าเป็นราคานี้ซื้อ ถ้าเห็นราคานี้ขาย หรือ ตัดขาดทุน ต่อให้ตั้งไว้ เห็นจำนวนเท่าไรก็ตามที่... ยังไงเสีย ก็ไม่อาจจะประเมินได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น จริงหรือหลอก แปลว่า ก็ยังต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้น

**ดูตามเกม...** ดูแบบนี้ ก็อาจจะว่าแพง ขึ้นมาจาก 2.8 จนมาถึง 4.0 ก็เท่าไรแล้ว จะไปอีกก็คงกลัวแรงขาย... แต่เกมบางครั้ง ก็ต้องดูในระหว่างการซื้อขาย แม้กระทั่ง ราคาที่เปิดและปิด ก็ต้องดู

**แนวรับ** : ... 4.04-3.94 (ต่ำกว่า 3.90 ก็อาจจะไม่สวยนัก)

**เป้าหมาย** : ... เล่นรอบเก็งกำไร มอง 4.2-4.4 (แบ่ง 4.8 ได้)

Price Chart...(RBF)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น RBF...** จากการผ่านระดับ 3.80 มาได้ ถือว่าแนวโน้มของการ Rebound ดูดีมากๆ แม้ว่าจะยังไม่เห็นสัญญาณของการกลับเป็นขาขึ้นได้จริง แต่โอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบระดับ 4.40 หรือ อาจจะถึง 4.80 นั้น ก็มีความเป็นไปได้ เพียงแต่ ต้องไม่ตกลงมาต่ำกว่า 3.8 เสียก่อนเท่านั้นแหละ หรือ จริงๆ แล้ว ไม่หลุด 3.90 ลงมาก่อนก็น่าจะดูดีกว่า... แล้วหากว่าการขึ้นที่เราจะคาดหวังให้ไปถึงระดับ 4.80 เราก็คาดหวังการอ่อนตัวก็น่าจะต้องมี... จึงต้องดูว่า หากการขึ้นถึงระดับ 4.8 ได้แล้วมีการอ่อนตัวตามมา หากว่าการอ่อนตัวนั้น ไม่ลงจนมาต่ำกว่า 4.40 อีก นั่นก็อาจจะจะเป็นสัญญาณของการจะเริ่มเป็นขาขึ้นจริง หรือ ผาจุดต่ำสุดไปแล้วก็ได้